

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246 /VHTT

Hà Đông, ngày 06 tháng 6 năm 2019

V/v tuyên truyền các gương Người tốt –
việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận;
- Ủy ban nhân dân các phường.

Thực hiện văn bản số 2285/UBND-TKBT ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền các gương Người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin quận đề nghị các đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các gương Người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố (theo nội dung gửi kèm).

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đảm bảo hiệu quả tuyên truyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TT&TT (để b/c);
- UBND quận (để b/c);
- Phòng BCXBTT, Sở TT&TT;
- Ban TG QU;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Đức Hòa

TRÍCH NỘI DUNG THÔNG TIN TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC GIỚI THIỆU ĐỀ TUYÊN TRUYỀN

công văn số: 128/UBND-TKBT, ngày 04 tháng 6 năm 2019 của UBND Thành phố)



TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Phanh tích nổi bật trong công tác hoặc gương Người tốt, Việc tốt được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội	Địa chỉ liên hệ
1	Ông Đào Duy Cử - Công dân thôn Công Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, h. Thường Tín	<p>Là người may mắn trở về sau chiến tranh, ông Đào Duy Cử luôn nhớ về những người đồng đội đã hi sinh tại chiến trường. Gần 20 năm qua, ông cùng đồng đội không quan ngại gian nan, vất vả và tham gia tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã có 09 hài cốt liệt sĩ xác nhận được danh tính, ông đã cùng gia đình đưa họ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Hằng năm, ông cũng đứng ra tổ chức cùng đồng đội cũ về thăm chiến trường xưa và thấp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.</p> <p>Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tham gia các công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương: từ năm 2010 đến nay, ông vận động mọi người quyên góp sửa chữa, xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Trong phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”, ông đã ủng hộ đóng góp trên 30 triệu đồng xây dựng các công trình công cộng của địa phương.</p> <p>Với những thành tích trên, Ông đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	Thôn Công Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín ĐT: 0962346868
2	Ông Nguyễn Nhã Đức - Hội viên CCB Chi hội thôn Dương Cốc, xã Đông Quang, huyện Quốc Oai	<p>Là cựu chiến binh, sau khi nghỉ chế độ, ông tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện tại địa phương. Năm 2016, ông ủng hộ 400 đầu sách tặng các cháu trường tiểu học Đông Quang trị giá 20 triệu đồng. Năm 2017, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, ông mạnh dạn đề xuất với UBND xã Đông Quang xây dựng Công làng thôn Dương Cốc bằng nguồn vốn xã hội hóa, ông đã vận động nhân dân đóng góp được 513 triệu đồng, bản thân gia đình ông cũng hiến đất và đóng góp 50 triệu đồng để xây dựng công làng. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ ông đứng ra vận động bạn bè, các nhà hảo tâm mua tặng các cháu khuyết tật huyện Quốc Oai 97 xe lăn và 3 xe lắc trị giá trên 200 triệu đồng.</p> <p>Với những thành tích trên, ông đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	Thôn Dương Cốc, xã Đông Quang, huyện Quốc Oai ĐT: 0903402949.

<p>3</p>	<p>Bà Nguyễn Thị Vân Bằng - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ TDP 19, phường Phúc La, quận Hà Đông</p>	<p>Sau khi nghỉ hưu năm 2014, bà Nguyễn Thị Vân Bằng tích cực tham gia các công tác xã hội tại địa phương và được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ TDP 19, phường Phúc La, quận Hà Đông. Từ khi làm Chi hội trưởng, bà vận động, tuyên truyền và tích cực thu hút các hội viên, từ 30 hội viên đến nay Chi hội đã có 132 hội viên. Bà cùng các hội viên đã có nhiều hoạt động tích cực tại địa phương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Với nỗ lực bản thân, Bà đã vận động các Chi em chi hội giải phóng hơn 5 tấn rác phế thải xây dựng, phế thải sinh hoạt lưu trữ nhiều năm tại bờ sông Nhuệ. - Tháng 5/2018, hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị”, bà lãnh đạo các chi em vận động người dân thực hiện công tác Vệ sinh môi trường, xóa các điểm chôn rác ô nhiễm và tiến hành trồng hoa trên tuyến đường ven sông Nhuệ mang tên “Tuyến đường xanh nở hoa” dài gần 1km, xây dựng tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp. - Trong chiến dịch diệt bọ gây chóng dịch sốt xuất huyết, bà cùng các đội viên xung kích tích cực tuyên truyền và diệt vệ sinh những nơi bọ gây cư trú. - Hằng ngày, bà cùng các chi em TDP 19 tuyên truyền nhắc nhở mọi người giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường lòng đường, vỉa hè, và sân chơi của khu dân cư. <p>Với những thành tích trên, Bà đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	<p>Tổ dân phố 19, phường Phúc La, quận Hà Đông. ĐT: 0855428303.</p>
<p>4</p>	<p>Bà Nguyễn Thị Thuần - Giáo viên Trung tâm GDNN - GTX Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm</p>	<p>Nguyễn là Phó Hiệu trưởng, trường THCS Thanh Quan, quận Hoàn Kiếm, công hiến 30 năm trong sự nghiệp trồng người, bà luôn hoàn thành tốt công việc của nhà giáo, được bao thế hệ học trò yêu mến, kính trọng. Đặc biệt hơn cả là sự tận tâm và lòng nhiệt thành của bà với những người học trò không may mắn của Thành hội người mù. Sau khi nghỉ chế độ, được sự tín nhiệm Ban giám hiệu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, bà Thực nhận dạy một lớp học đặc biệt với các học viên là cán bộ, nhân viên bị khiếm thị của Thành hội. Dù đã 82 tuổi, sức khỏe không còn được tốt nhưng bà vẫn nhiệt tình giảng dạy, yêu thương và chia sẻ với những người học trò đặc biệt của mình.</p> <p>Với những thành tích trên, Bà đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	<p>Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Số 47, phố Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm ĐT: 0989.848.548</p>

<p>5</p> <p>Bà Phạm Thị Huyền, Giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, quận Thanh Xuân</p>	<p>Tùng là giáo viên ở Tuyền Quang chuyên về sống tại Cụm 5 phường Hạ Đình năm 1997. Thấy ở địa phương có nhiều trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường, bà đã mở lớp học miễn phí tại nhà để dạy cho các em. Hiện nay, lớp học của bà có 12 học viên theo học, ở cả 5 trình độ lớp 1 đến 5, trong đó có 4 em chậm phát triển trí tuệ. Bà tận tình, kiên trì uốn nắn, dạy các em đọc-viết-làm toán, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống. Từ năm 1998 đến nay, hàng năm lớp học duy trì khoảng 10-15 học viên ở các độ tuổi khác nhau. Sau hơn 20 năm, lớp học của cô giáo Huyền, giảng dạy gần 150 học sinh. Các em sau khi tốt nghiệp (lớp 5) đều được tiếp tục được theo học THCS, THPT, học nghề và trường thành lao động, tích cực đóng góp cho xã hội.</p> <p>Với những thành tích trên, bà đã được: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	<p>Cụm 5, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân ĐT: 0972.315.188</p>
<p>6</p> <p>Bà Nguyễn Thị Thơm, Hội viên chi hội Phụ nữ thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì</p>	<p>Là người có tâm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, bà luôn hết lòng với công tác thiện nguyện của chi hội Phụ nữ thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh với nhiều hoạt động tích cực: Hàng năm, thường xuyên thăm và tặng nhiều phần quà giá trị 100 triệu đồng cho các bệnh nhân ở 2 cơ sở bệnh viện K (K2, xã Tam Hiệp và K3, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), cho trẻ em mồ côi và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm 2018, khi biết tin anh Hùng thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn không có tiền điều trị, bà đến thăm hỏi và tặng 30 triệu đồng giúp đỡ gia đình anh Hùng. Hàng năm vào các dịp 8/3 và 20/10, bà ủng hộ chi hội Phụ nữ hoa và quà giá trị 3 triệu đồng để chi hội tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ. Bà là gương sáng cho các con cháu noi theo, gia đình bà nhiều năm liền được bình xét là “Gia đình Văn hóa”.</p> <p>Với những thành tích trên, bà đã được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	<p>Thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì ĐT: 0937.900.366</p>
<p>7</p> <p>Ông Trần Huy Quang, Tô 25, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm</p>	<p>62 năm làm tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Tuy đã 83 tuổi nhưng những năm qua ông luôn luôn giữ được lửa nhiệt huyết trong công việc, nhiều năm liền tổ dân phố số 25, phường Hàng Gai của ông đều đạt chỉ tiêu gia đình văn hóa và Tô dân phố văn hóa. Ông luôn đi sâu, đi sát nắm vững hoàn cảnh từng gia đình, từng đối tượng như: người có công, gia đình thương binh, người nghèo, người bị tai nạn... để tham mưu, đề xuất cấp trên hỗ trợ thường xuyên và kịp thời. Đặc biệt, từ năm 1991 đến năm 2016 trong các kỳ bầu cử, ông có sáng kiến, ông tự tay viết giấy mời và đến từng hộ dân vận động các cử tri đi bỏ phiếu sớm. Kết quả, cử tri tổ dân phố số 25 đi bỏ phiếu nhanh, đúng luật 100% và xong sớm trước 10h30 sáng, được cấp trên khen thưởng.</p> <p>Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ trưởng, ông còn tham gia các công tác đoàn thể như: Thanh tra nhân dân, tổ trưởng tổ hòa giải, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường, Chủ</p>	<p>Số 74, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 02438251319</p>

	<p>tích Hội chữ thập đỏ. Trong 12 làm Chủ tịch chữ thập đỏ ông đã tích cực vận động các nhà hảo tâm được hơn 360 triệu đồng đóng góp cho các hoạt động từ thiện của quận và Trại Tây Đàng (Ba Vi) để nuôi dưỡng người già cô đơn, người bệnh thần kinh và trẻ em tàn tật.</p> <p>Với cộng đồng, ông tích cực tham gia góp sức không nề hà việc lớn hay việc nhỏ như: Chủ nhiệm câu lạc bộ tập luyện xoa bóp, bấm huyệt để phòng và chữa bệnh cho mọi người; tham gia hoạt động sáng tác thơ văn, sáng tác hơn 1.600 bài thơ phục vụ các chương trình, hội nghị của phường.</p> <p>Với những thành tích trên, ông đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.</p>	
<p>Số 5, ngách 34/56, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng ĐT: 0912075566</p>	<p>Là nhà giáo tâm huyết với nghề, bà luôn tâm niệm phải làm sao để có những giờ học hiệu quả, những giờ học vừa bổ ích, vừa thú vị và sáng tạo cho tất cả các em học sinh. Trong những năm qua bà đã có nhiều thành tích được ghi nhận: đạt 2 giải Nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố (Năm học 2012 - 2013 và 2015 - 2016); được ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng biểu dương có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; có 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố và nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận.</p> <p>Ngoài thành tích trong hoạt động chuyên môn bà còn là người có tâm lòng “Trương thân, tương ái”, nhiều năm qua bà tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện của nhóm từ thiện “Bếp tình thương” với các hoạt động như: phát quà Trung thu cho các em nhỏ mồ côi tại Thánh viện Bùi Chu, tỉnh Nam Định; phát quà ngày 1/6, ủng hộ quần áo, sách vở cho HS nghèo tại trường Tiểu học Pà Vi - Pây Lũng ở Mèo Vạc- Hà Giang; giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tham gia phát cháo miễn phí 01 tuần/ lần tại Bệnh viện K cơ sở 2, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì; phát gạo cho 15 gia đình bệnh nhân chạy thận tại khu phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng vào dịp tết 2014.</p> <p>Với những thành tích trên, bà đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.</p>	<p>Cô giáo Mai Thị Hồng Vân, Giáo viên Mĩ thuật trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng</p>

9	<p>Em Cao Huyền Vy, học sinh Trường Tiểu học Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm</p>	<p>Liên tục là học sinh xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Là chi đội trưởng năng động, sáng tạo, có năng khiếu múa hát, em tích cực tham gia đội tuyên truyền măng non và thường xuyên hướng dẫn các bạn trong đội văn nghệ.</p> <p>Không những vậy, em còn có tinh thần sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ các bạn: Giờ ra chơi, em thường xuyên giảng lại bài, giúp các bạn mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập; có lần đang chơi ở sân trường gặp bạn Ly lớp 4A7 bị đau bụng, em đã công bạn xuống phòng y tế để được chăm sóc kịp thời; một lần thấy em học sinh lớp 2 bị ngã tại sân trường, Vy cũng không đắn đo đỡ em dậy và công em lên phòng y tế để em được vệ sinh vết thương, tránh nhiễm trùng; hằng ngày, em luôn ý thức đến trường sớm, xem lớp học đã sạch gọn chưa, nhắc và cùng các bạn dọn và sắp xếp, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.</p> <p>Với những thành tích trên, em đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.</p>	<p>Lớp 4A5, trường TH Phúc Diễm, quận Bắc Từ Liêm ĐT: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Huyền 0916308408</p>
---	--	---	---